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“การุณ”เผย 6,000 โรงเรียนสพฐ.อยากเข้าไอซียู
ตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่คัดกรองช่วยโรงเรียนที่อาการค่อนข้างหนักก่อน
ส่วนที่เหลือเก็บข้อมูลไว้ทยอยช่วยเหลือต่อไป

 วันนี้(16ม.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า
ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ
มอบหมายให้เร่งสำรวจโรงเรียนที่มีปัญหาวิกฤตทางการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเร่
งด่วน หรือ โรงเรียนไอซียู นั้น ขณะนี้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศส่งรายชื่อมาแล้วประมาณ 6,000 โรง
ซึ่งตนได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อลงพื้นที่คัดกรองสถานศึกษาแล้ว ซึ่งจะพิจารณาใน 6 ด้าน คือ
ด้านกายภาพอาคารสถานที่ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร
และด้านระบบสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งบางโรงอาจจะไอซียูบางด้านจนเป็นเหตุให้ต้องเข้าไปช่วยเหลือเป็นพิเศษ
จึงไม่ได้ดูจากขนาดของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนไอซียูจึงเป็นไปได้ที่จะมีทั้งโรงเรียนยอดนิยม
หรือโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นไปได้ทุกขนาดที่มีปัญหามีจุดบอดที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เป็นรายโรง

“โรงเรียนอาจจะไม่ไอซียูทุกเรื่อง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะกรองมาแล้ว โดยมีครู
กรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพิจารณาว่าอะไรคือปัญหาเร่งด่วน
และคณะกรรมการจะเข้าไปกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง ก่อนส่งมาที่ส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือ
โดยจะช่วยโรงเรียนที่อาการค่อนข้างหนักก่อน ส่วนที่เหลือก็จะเก็บข้อมูลไว้แล้วค่อยทยอยช่วยเหลือต่อไป”
นายการุณ กล่าว

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ในส่วนของอาชีวะขณะนี้ได้ส่งรายชื่อมาแล้ว 300
กว่าแห่งจากวิทยาลัยในสังกัดทั้งหมด 426 แห่ง ซึ่งจะต้องคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านกายภาพ
ซึ่งเราก็ให้ความสำคัญ แต่ในระยะแรกคงต้องเน้นวิทยาลัยที่มีปัญหาวิกฤตที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาก่อน
ส่วนปัญหาอื่น ๆ จะเสนอเป็นลำดับถัดไป
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